

สคริปผิว

อินทิรา รักเดช, นัฐพร อางศิริ, กิตติศักดิ์ ลิทธิกรณ, พัชรินทร์ ล่ำล้านหลวง,

พิษณุวัชร อางหยุด, เพิ่มพูล ช่วยบุตดา, วรายุทธ์ นุชขนาด

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

50318@wbac.ac.th

แนวคิดหรือที่มา

เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนส่วนมากให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกและดูผิวพรรณเป็นอย่างมาก จึงมีการใช้ผลิตภัณฑ์มากมายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำรีบบทาโลชั่นบำรุงต่างๆ สบู่และสครับ เป็นต้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการให้ผิวพรรณของตนดูขาวสะอาดสดใสและดูอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลาหากผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้นมีการใช้สารเคมีมากเกินไป ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะดูไม่รอบคอบและซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้คำนึงถึงผลเสีย ที่อาจเกิดผลตามมาจกสารเคมีปนเปื้อนนั่น อาจคำนึงเพียงแค่ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยดูแลผิวพรรณให้สวยงามอย่างที่ผู้ใช้ต้องการได้เท่าสารเคมีที่ปนเปื้อนมานั้นอาจทำให้ระคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้ และอาจทำให้เกิดอาการแพ้แก่ผู้ใช้ได้

ข้าพเจ้าจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติออกจากสารเคมีปนเปื้อนออกมาคงจะแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปื้อนที่มาจากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีแก่กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์นี้ออกมาในรูปแบบของสครับขัดผิวจากขมิ้นธรรมชาติว่านหางจระเข้มะขามเปียกกากกาแฟซึ่งนอกจากจะช่วยขัดผิวซึ่งผลัดเซลล์ผิวเก่าออกไปให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น และอ่อนนุ่มขึ้นยังช่วยดูแลผิวพรรณได้ดีอีกทั้งยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยแล้วยังหาส่วนผสมจาก ท้องถิ่นได้ง่ายไม่ต้องลงทุนมากเพราะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติราคาไม่แพง อีกทั้งส่วนผสมที่เรา ใช้เราก้ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ให้นักศึกษานำสื่อการเรียนการสอนใจใช้ในการศึกษาเพื่อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทำสบู่เหลวสคริปผิวและเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแบบสำเร็จรูป สมาชิกกลุ่มเพื่อให้มีเงินใช้ในอนาคต

วิธีการทำโครงการ

1. เลือกหัวข้อและศึกษาข้อมูลแนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเพื่อเสนอกับโครงการที่ทำ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อไปวางแผนปฏิบัติงาน
3. ลงปฏิบัติทดลองการทำสบู่สคริปผิว
4. นำไปสู่การจัดพิมพ์รายงานเพื่อนำเสนอ ผลการศึกษา

ประโยชน์และคุณค่าของโครงการ

โครงการนี้สร้างความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาสังคมและชุมชนมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นสบู่เหลวสคริปผิว ที่ช่วยให้ผิวพรรณเราดูกระจ่างใสและเรียบเนียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย และยังสามารถนำผลของโครงการไปพัฒนากิจการ สังคมและชุมชน